



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา  
Phayao Provincial Public Health Office

งานประชาสัมพันธ์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ข่าวสาร เพื่อการดูแลสุขภาพ  
โทรศัพท์ : 054-409-112 โทรสาร : 054-409-198

ฉบับที่ 17/2561

วันที่ 19 มิถุนายน 2561

## สสจ.พะเยา เร่งตรวจสอบสถานที่ผลิตเครื่องสำอางในพื้นที่จังหวัดพะเยา

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นั้น กระทรวงสาธารณสุข จึงได้กำหนดให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ผลิตและสถานที่นำเข้า เครื่องสำอางทั่วประเทศ ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน เพื่อให้สถานที่ผลิตและนำเข้ามีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ และสามารถแข่งขันในระดับสากล อีกทั้งเป็นการยกระดับความปลอดภัยให้ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตรวจสอบสถานที่ผลิตเครื่องสำอางในจังหวัดพะเยา ทั้งหมด 6 แห่ง ตามฐานข้อมูลที่ได้มีการจดแจ้งไว้กับ อย. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการต้องปรับปรุงสถานที่ผลิตเครื่องสำอางให้ได้มาตรฐาน ภายใน 23 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้ตรวจสอบพบสถานที่ผลิตเครื่องสำอางที่มีการยื่นจดแจ้งผ่านจังหวัด จำนวน 12 แห่ง พบว่าทุกแห่งกำลังดำเนินการปรับปรุงสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานตามประกาศฯ ในส่วนสถานที่ผลิต เครื่องสำอางอีก 54 แห่ง ซึ่งไม่ได้ขออนุญาตผ่านจังหวัดได้มีการตรวจสอบไปแล้ว 6 แห่ง พบว่าสถานที่ไม่ได้มีลักษณะเป็นสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง โดยผู้ประกอบการบางรายแจ้งว่าได้มีการว่าจ้างผู้ผลิตจังหวัดอื่น ผลิตสินค้าให้อย่างไรก็ตามพนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบสถานที่ผลิต เครื่องสำอางที่เหลือทั้งหมดต่อไปภายในเดือนสิงหาคม 2561 นี้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะทำการผลิตเครื่องสำอางต่อไป ต้องดำเนินการปรับปรุงสถานที่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานตามประกาศฯ แต่หากไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้มาดำเนินการแจ้งยกเลิกสถานที่ผลิต ที่เคยได้รับอนุญาตได้ที่ อย. หรือ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สสจ.พะเยา ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านระบบให้คำปรึกษาออนไลน์ [www.thaifda.org/econsult](http://www.thaifda.org/econsult) หรือ โทร 05 4409 14 6 หากพบการกระทำฝ่าฝืนไม่ได้ดำเนินการตามประกาศฯ สสจ.พะเยา จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป